

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญ

สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำรัส จันทร์เสนา	ประธานสภาฯ	จำรัส จันทร์เสนา	
๒	นาย อี๊ด เมื่อดมาลา	สมาชิกสภาฯม.๑	อี๊ด เมื่อดมาลา	
๓	นายทองพูล บุญจันทร์	สมาชิกสภาฯม.๒	ทองพูล บุญจันทร์	
๔	นายพัทธราวุธ พูลี	สมาชิกสภาฯม.๓	พัทธราวุธ พูลี	
๕	นางกุหลาบ คำदान	สมาชิกสภาฯม.๕	กุหลาบ คำदान	
๖	นายดาว บุญแก้ว	สมาชิกสภาฯม.๖	ดาว บุญแก้ว	
๗	นายสัว คำขันธุ์	สมาชิกสภาฯม.๗	สัว คำขันธุ์	
๘	นางบัวผัน ศรีใหม่	สมาชิกสภาฯม.๘	บัวผัน ศรีใหม่	
๙	นางสาวรุ่งนภา คำนวนวัน	สมาชิกสภาฯม.๙	รุ่งนภา คำนวนวัน	
๑๐	นายสมบัติ เกตละคร	สมาชิกสภาฯม.๑๐	สมบัติ เกตละคร	
๑๑	นางสาว ณิชชา โมลา	สมาชิกสภาฯม.๓ ดอนหม่วย	ณิชชา โมลา	ลา
๑๒	นายบุญช่วง ปินะการัง	สมาชิกสภาฯม.๕ หนองสว่าง	บุญช่วง ปินะการัง	
๑๓	นางหุ้ง สังกะสี	สมาชิกสภาฯม.๑๐หนองขำ	หุ้ง สังกะสี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสายสมุทร สหุนิล	นายกอบต.	สายสมุทร สหุนิล	
๒	นายสังเวียน ขำเนตร	รองนายกฯ	สังเวียน ขำเนตร	
๓	นายบุญเลิศ หอมกลิ่น	รองนายกฯ	บุญเลิศ หอมกลิ่น	
๔	นายพูลสมัย สมอาษา	เลขานุการนายกฯ	พูลสมัย สมอาษา	
๕	นางสาววราภรณ์ บุญญา	ปลัดอบต.	วราภรณ์ บุญญา	
๖	นายชาตรี ศรีคำมี	รองปลัดฯ	ชาตรี ศรีคำมี	
๗	นางนฤชล มิ่งไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นฤชล มิ่งไชย	
๘	นางสาวอรรรณ เพิ่มทอง	ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	อรรรณ เพิ่มทอง	
๙	นางสาวกาญจนา ศรีคำภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กาญจนา ศรีคำภา	
๑๐	นางพิสมร ละหวั ซันนะสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พิสมร ละหวั ซันนะสา	
๑๑	นายสมยศ กันหาจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	สมยศ กันหาจันทร์	
๑๒	นายวิเชียร ยงยุทธ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	วิเชียร ยงยุทธ	
๑๓	นางสาวปุณทริกา บุญเต็ม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ปุณทริกา บุญเต็ม	
๑๔	นายสมศักดิ์ พรหมสี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ท่างาม	สมศักดิ์ พรหมสี	
๑๕	นางวรรณิภา ด้านสมัคร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	วรรณิภา ด้านสมัคร	
๑๖	นางสาวจิระญา ศรีอำนาจ	พนักงานชลประทาน	จิระญา ศรีอำนาจ	
๑๗	นางสาวจีระกัญ นามบุตรดี	นายช่างโยธา ชลประทาน	จีระกัญ นามบุตรดี	
๑๘	นายปฏิพล จารุเสฏฐิโน	วิศวกรโยธา ชลประทาน	ปฏิพล จารุเสฏฐิโน	
๑๙	นายวสันต์ ทองหล่อ	นายช่างสำรวจ ชลประทาน	วสันต์ ทองหล่อ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายจำรัส จันทร์เสนา( ประธานสภาฯ)

- ๑. วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำได้มีการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลยางคำ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

-ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติ ของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาอบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

๔.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ ก่อสร้างระบบ จัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และอบต.ยางคำ

๕.๒ ขอความเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการคั่น กั้นน้ำส่วนขยาย อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วันนี้ยกแจ้งท่านสมาชิก ผู้บริหาร เรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสมาชิก ของผู้บริหาร ได้อ่าน เป็นกฎหมาย ประธานได้แจ้งแล้ว จะได้เข้าใจในการปฏิบัติ วันนี้มี สมาชิกฯลา ๑ คน คือนางสาวณัชชา โมลา และ เนื่องจากวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จาก ชลประทานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ ที่จะมาชี้แจงการก่อสร้าง โครงการคั่นกั้นน้ำส่วนขยาย แต่จะขอชี้แจงก่อนประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒

ขอแนะนำ ๑.นางสาวจิระภักดิ์ นามบัตรดี นายช่างโยธา ๒. นาย ปฏิพล จารุเสถียร โน  
วิศวกรโยธา ๓. นายวสันต์ ทองหล่อ นายช่างสำรวจ ๔. นางสาวจิระญา ศรีอำนาจ  
พนักงานทั่วไป ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามในรายละเอียดของโครงการ  
เชิญเจ้าหน้าที่ชลประทาน และท่านสมบัติ

นายสมบัติ เกตุละคร (สมาชิกหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก) -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีข้อสงสัยวันนี้เรามีสองสามเรื่อง  
เรื่องขอความเห็นชอบคั่นกันน้ำ หรือขยะเราจะทำ MOU ยังไม่ได้เอกสาร อยากได้  
เอกสารก่อน

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - เอกสารได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วไปพร้อมกับหนังสือเชิญ ตาม  
ระเบียบวาระ วันนี้เรามีหลายวาระ เชิญเจ้าหน้าที่จากชลประทานได้ชี้แจง การ  
ก่อสร้างคั่นกันน้ำ

นางสาวจิระภักดิ์ นามบัตรดี (นายช่างโยธา) - เรียนท่านประธานสภาฯขอเรียนข้อมูล โครงการบรรเทาอุทกภัย  
พื้นที่ รอบคั่นกันน้ำเขื่อนราษีไศล งานที่เราจะทำการคั่นกันน้ำเพิ่มเติมลักษณะ  
โครงการเป็นการก่อสร้างคั่นกันน้ำ ความยาว ๗,๔๐๐ ม. ปรับปรุงคั่นกันน้ำเดิม  
และอาคารประกอบ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพิ่มเติม ในส่วนของอบต.ยางคำมี  
งบประมาณ ๒๕๖๙ ๓,๔๐๐ เมตร มีอาคารบังคับน้ำ ๑ แห่ง จุดขึ้นเรือ ๑ แห่ง และ  
บันไดทางลง ๓ แห่ง

นายสายสมุท สหุณิล (นายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯทางชลประทานที่ จะดำเนินการสร้างคั่นกันน้ำ  
ในเขตอำเภอโพธาราม เพื่อช่วยเหลืออุทกภัย และจะขอมติจากสภาฯให้ความ  
เห็นชอบในการก่อสร้างคั่นกันน้ำเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตาม  
มาตรา ๕๔ แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ วันนี้ท่านได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ  
อยากให้สมาชิกฯสงสัยอะไรให้ถาม ไม่ใช่เขาไปแล้วมาถามผม เป็น  
เพราะนายกฯให้เขาสร้าง แต่ยกมือเห็นชอบคือท่านสมาชิกฯ ถ้าให้กระจ่าง ให้เข้าใจ  
พอสร้างเสร็จแก่ไม่ได้ ผมไม่มีปัญหาเมื่อหน่วยงานราชการทำหนังสือมา ผมก็ทำญาติ  
ให้ ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบคือสมาชิกสภาฯทั้ง ๑๓ คน และประชากรในพื้นที่ที่ทำ  
ประชาคม ถ้าเขาทำเสร็จแล้วเกิดปัญหา เพราะนายกให้เขาสร้าง ไม่ให้พูดคำนี้ ดู  
เอกสารที่แจก ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ ล้าน ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑๐ ล้าน ปี ๒๕๗๐  
จำนวน ๑๑๖,๔๑๔,๐๐๐ บาท อยากให้ทุกท่านได้สนใจเอกสารได้อ่าน ไม่ใช่มา  
ประชุมแล้วเสร็จๆ

นางกุลลาบ คำดำน (สมาชิกหมู่ ๕ ท่างาม) - เรียนท่านประธานสภาฯขอสอบถามทางชลประทานว่าจุดขึ้นเรือกับ  
บันไดทางลง สามารถอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ ประตุระบายน้ำมีกี่จุด สามารถระบายน้ำได้  
สะดวกหรือไม่ ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง เช่นถ้าน้ำมันเยอะเรา  
สามารถที่จะระบายได้ทันทีหรือไม่ อยากให้ทางกรมชลประทานแก้ไข

นายดาว บุญแก้ว (สมาชิกหมู่ ๖) - เรียนท่านประธานสภาฯ ทางชลประทานที่จะมาสร้างคั่นกันน้ำอยากทราบ  
ว่าตรงประตูน้ำที่จะระบายน้ำออกนั้น จะมีเครื่องสูบน้ำเมื่อเวลาฉุกเฉินติดไว้มี  
ประมาณกี่ประตู และมีหรือไม่โดยเฉพาะ หมู่ ๖ จะมีระบายน้ำจากร่องละเอน น้ำจาก  
มูลมา ๔-๕ หมู่บ้าน เป็นทางน้ำออกที่เดียว

นายสังเวียน ขำเนตร (รองนายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯขอสอบถามสภาพพื้นที่ของอบต.ยางคำลักษณะใน  
การก่อสร้างคั่นกันน้ำ ผมเกรงว่า สภาพพื้นที่มันเป็นแอ่งกระทะ และมีลำห้วยสาขาที่  
น้ำจะลงสู่แม่น้ำมูลตามฤดูกาล ถ้าพ่มีประตูระบาย จะระบายทันหรือไม่ ๔ หมู่บ้าน  
จะรู้สภาพปัญหา ไม่ใช่มีเฉพาะลำห้วยที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูล แต่จะเป็นแอ่ง

เฉพาะตัวของมัน ถ้าสร้างขึ้นมาที่เป็นแอ่ง จะลงสู่น้ำมูล ได้เร็วหรือไม่ จะมีท่อ ขอรบายรายละเอียด การใส่ท่อ และวิธีใส่ และเวลาน้ำหลากจะปิดยังไง ยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการ การสำรวจออกแบบอยากให้มีชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย ตรงไหนที่เป็นแอ่งมันจะไปลำห้วยได้ จะไปแบบไหน ลำห้วยเวลาหน้าฝน มันแรงอยู่ เครื่องสูบน้ำจะทันหรือไม่ การที่จะสูบบอก ถ้าไม่ทันจะทำยังไง อยากให้ทางช่างได้ชี้แจงให้สภาทราบด้วย

นางบัวผัน ศรีโหม (สมาชิกหมู่๘) - เรียนท่านประธานสภาชาวบ้านฝากถามว่าถ้าทำแล้วน้ำ จะท่วมหรือไม่

นายสายสมุทร สหุณิล (นายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ เคยอยู่มา การสร้างผนังผมไม่มีปัญหา การสร้างคือการพัฒนา แต่วิธีแก้ วิธีป้องกัน ปัญหาเกิดกับพี่น้องประชาชนต้องมีตามมาก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะพิจารณา ทางชลประทานต้องลงไปประชาคม พื้นที่ ๔ หมู่บ้านไปประชาคม ก็ไม่มีปัญหา ก็อยากให้ออกแบบ สภาที่ตัดสินใจตามพี่น้องประชาชน ผมเป็นสื่อ เมื่อหน่วยงานราชการยื่นหนังสือเข้ามาผมก็ยื่นญาติให้ การชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ก็เป็นเรื่องของกรมชลประทาน เคยพูดในสภาว่าพื้นที่ตรงนี้ ฝั่งลำน้ำมูลเรียบถนนมาฝั่งทางหลวงชลบท มีลักษณะพิเศษคือยื่นลงไปในลำน้ำมูล การสร้างผนังในพื้นที่ฝั่งทิศเหนือเป็นพื้นที่สูงและราบลงไปในแม่น้ำมูล เมื่อสร้างผนังแล้ว พื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณนี้ ฝ่ายตะวันออก พื้นที่หมู่บ้าน ดอนจิก ดอนสำราญ ท่างาม เหล่าข้าว พื้นที่เหล่านี้จะตกอยู่ในแหล่งกระทะหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่ชลประทานผ่านมาจะเห็นบ้านหนองแห้ว เป็นที่สูง จากไปผนังจะเป็นพื้นที่คล้ายกันแต่พื้นที่ของเราจะยาวจากดงกู่ลงไปถึงผนัง ก็จะเป็นโครงระดับสูง เวลาฝนมาน้ำมาจะระบายได้หรือไม่ น้ำในเขตตำบลยางคำ จะท่วมซ้ำซากขึ้นมาอีกหรือไม่ ยกตัวอย่างถนนสาย ๒๐๘๖ เมื่อก่อนไม่มีถนน การทำนาเวลาเกี่ยวข้าวไม่มีน้ำขัง พอมีถนน ข้าวน้ำขังทุกปี คิดอยู่ แต่ไม่ได้คำนวณ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วผนังแก้ไม่ได้ อยากให้ท่านสมาชิกได้สอบถามทางชลประทานให้เข้าใจ

นายสมบัติ เกตุละคร (สมาชิกหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก) - เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตั้งข้อสังเกต งบประมาณที่ดูรายละเอียด ปี ๖๘ จำนวน ๔๓ ล้านบาท และปี ๖๙ จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท ปี ๗๐ จำนวน ๑๑๖ ล้านบาท ขอรบาย ถ้าผ่านวันนี้ให้มีการก่อสร้าง ปีต่อไปเราต้องมาประชาคมใหม่หรือไม่ หรือมาให้สภาเห็นชอบปีต่อไปหรือไม่ ถ้าเกิดปัญหา มีทั้งดีทั้งเสีย ถ้าเป็นไปได้จะผ่านงบประมาณแต่ละปี จะให้ลงประชามติปีต่อไปหรือติดขัดตรงไหนก็ไม่ทราบเรื่องกฎหมาย ถ้าพี่น้องเจอปัญหา มีการประชาคมก็ไม่ผ่านก็ไม่ต้องสร้างต่อไป เพราะจะสร้างปัญหาให้เราแก้ในอนาคตข้างหน้า

นายบุญช่วง ปินะการัง (สมาชิกหมู่ ๕หนองสรวง) - เรียนท่านประธานสภาฯ อยากถามกรมชลประทาน ก่อนจะก่อสร้าง ทุ่งนาหนองสรวง หนองฝั่งแดง บ้านด่าน เป็นทุ่งใหญ่ ถ้ามีคันกั้นน้ำ มันจะดันน้ำและมีผลกระทบหรือไม่ มีการวางแผนจะทำร่องน้ำเพื่อระบายหรือไม่เพื่อลงมูล

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - เชิญเจ้าหน้าที่จากชลประทาน

นายปฏิพล จารุเสฐิโน (วิศวกรโยธาชลประทาน) - เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงชลประทานมีงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ ล้านบาท จะมีการทำผนัง มีความยาว ๑,๕๐๐ เมตร จะอยู่ในส่วนตำบลด่าน ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๑๖ ล้านบาท จะอยู่ในส่วน

ของตำบลยางคำ ก่อนหน้านี้เราเข้ามาสำรวจเพื่อออกแบบ ในส่วนของเราจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ๗ กม. ๔๐๐ เมตร จะเริ่มต้นที่ต่อจากพนังเดิม พนังเดิมประกอบไปด้วยอาคารบังคับน้ำ เป็นปตล.ขนาด ๒X๒ เมตร มีรางระบายเปิดได้ ๒ ทาง จำนวน ๓ ช่อง ที่กม.๘+๓๐๐ ๑ ตัวและ กม.๑+๗๐๐ ของตำบลด่าน ส่วนตำบลยางคำ มีอาคารบังคับน้ำอยู่ด้านท้ายซ้ายทางฝั่งเลยวัดไป มีบันไดทางลงที่อยู่ใกล้วัด ๑ ตัว จุดขึ้นเรือ ๑ จุด มีบันไดทางลง ๒ จุด ระหว่างกลางหมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านคันพนังจะเป็นคอนกรีตก่อนที่จะถึงเป็นพนังงานดิน ส่วนที่เป็นคอนกรีต ที่กม. ๕+๖๐๐ ผ่านวัดไป ต่อจากนั้นก็จะเป็นพนังงานดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สูง พวกนี้จะมีร่องชักน้ำอยู่หลังคัน ร่องชักน้ำจะเข้ามาอยู่ในส่วนของอาคารระบายน้ำแต่ละจุดซึ่งที่คาบเรายังไม่ได้สำรวจเรื่องท่อที่จะออกในส่วนงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ แต่ตอนนี้ที่เราได้ขอตั้งงบประมาณไปจะมีอาคารบังคับน้ำ ๑ ตัว บันไดทางลง ๓ ตัว ทางขึ้นเรือ ๑ จุด ส่วนที่ถามว่าตรงนี้มีมันสูบได้หรือไม่ ตรงนี้สูบไม่ได้ อาคารบังคับน้ำแค่รับน้ำมาแล้วปล่อยออก ส่วนที่สูบเรามีโรงอาคารสูบน้ำ ซึ่งจะอยู่บ้านโนนสังข์มี อาคารสูบน้ำ และร่องชักน้ำ บ้านโนนสังข์จะสูบน้ำที่ท่วมจากพนังออกและจะมีจุดใกล้เคียงอีกจุดหนึ่งที่เราสร้างไปแล้วคือที่บ้านหนองแห้ว ซึ่งมีโรงสูบน้ำอยู่ ๒ โรงจะชักน้ำในพื้นที่ที่มันขังเข้ามาสูโรงสูบน้ำและสูบเข้าลำน้ำเดิม ในส่วนในจุดที่ตั้งของบันไดที่มีเข้าสำรวจพื้นที่ จุดในส่วนของหมู่บ้านจะเป็นบันไดใหญ่ บันไดที่มีทางลงอยู่ตรงวัด ซึ่งเป็นบันไดหลัก ส่วนบันไดรองอยู่ในโซนของหมู่บ้านเป็นบันไดตามรูป ๒ ตัวเป็นทางลงตัวหนึ่ง ในส่วนของโครงการเราก็มีอาคารประมาณนี้ งานโครงการแบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงที่เป็นคันกันน้ำที่เป็นงานดินมีหินเหล็กหินทิ้งเริ่มที่ กม.๔+๗๐๐ คืออยู่ในพื้นที่ของตำบลยางคำ พอเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นกำแพงคอนกรีตจนสุดหมู่บ้าน และต่อจากหมู่บ้านขึ้นไปจนถึงข้างบนจะเป็นกำแพงดิน

นางสาวจิระภักดิ์ นามบุตรดี (นายช่างโยธาชลประทาน) - ขอเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ เป็นการขอตั้งงบประมาณไปซึ่งเรายังไม่ได้รับการจัดสรรมา เราจะมีการลงประชาคมอยู่เรื่อยๆก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง การประชาคมจะประชาคมในส่วนของพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างพังกั้นน้ำ

นายดาว บุญแก้ว(สมาชิกหมู่ ๖) -เรียนท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามชลประทานว่าระยะทางการก่อสร้าง ปี ๖๘อยากทราบ ว่า ตอนจิกเขตรอยต่อ ราศีไสล มาถึงจุดไหนที่ท่านพูด เครื่องขับน้ำออก ระบายออกเหมือนบ้านสังข์ บ้านหนองแห้ว ถ้าสร้างมาถึงตอนจิก ร่องละเอน เป็นจุดอันตรายของน้ำเพราะมาจากโซน ๔ หมู่บ้าน จะลงไปตามร่องก่อนจะถึงวัดตอนจิกและจุดบันไดที่วัดบ้านท่างามหรือตอนจิก

นายปฏิพล จารุเสฐีโน (วิศวกรโยธาชลประทาน) - รายละเอียดโครงการตามจอโปรเจคเตอร์ งานพนังที่จะเริ่มเริ่มจากพนังเดิมที่อยู่ ตำบลด่าน ช่วงกม.แรกงบประมาณ ๔๓ ล้านที่ทำ ปี ๖๘ มาถึงแค่ร่องน้ำ มีปตล. ๑ ตัว มีอาคารบังคับน้ำ ๑ ตัว ช่วงปีแรก สิ้นสุดโครงการ วัดบ้านท่างาม งบประมาณ ปี ๖๘ ยังไม่ถึงเขตรอยเอ็ด แต่ก่อนการก่อสร้างจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมเพื่อเราจะได้ทำหนังสือไปขอตรวจสอบพื้นที่ป่า ปัญหาต่างๆจะนำไปปรึกษากับฝ่ายออกแบบต่อไป

นายสมบัติ เกตุละคร(สมาชิกหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก) - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมไม่ค้าน แต่สร้างตำบลอื่น มาทำ

ความเดือดร้อนให้พี่น้องเรา เราต้องพิจารณา แต่สิ่งไม่ยากให้เกิด มีทั้งดีไม่ดี เมื่อมีโอกาสมีงบประมาณมา เมื่อตำบลอื่นเขาสร้างมามากกระทบกับเรา เราค่อยประชาคมเราค่อยคุยกันใหม่

นายสังเวียน ชำเนตร (รองนายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเคยพูดมาก่อนเรื่องพนักงจังหวัดสุรินทร์

ดำเนินการตรงข้ามกับตำบลท่าหาดยาว เคยพูดกับทางชลประทานที่ไปประชุมอยู่ที่เขื่อน ท่านมีเจตนาจะผลักดันน้ำมาใส่โพนทรายหรือยังไง พอสร้างเสร็จทางนั้นปี ๖๕ น้ำหลากมากกว่ามันจะไป เพราะคันกันไว้ ไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมา ถ้าคันกันมันสูงแล้วถนน เกษตรกร จะข้ามไปข้ามมาได้ ออกแบบเชื่อมทางถนนขึ้นลงหรือไม่ การสำรวจออกแบบน้ำจะเข้าได้ออกได้ ยังไง เพราะเกษตรกรทำนาทั้งปี

นายชาติ ศรีคำมี(รองปลัดฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเพิ่มเติม ญัตตินี้เป็นญัตติเพื่อพิจารณาขอ

ใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา ๕๔ การขอข้อมูลเพิ่มเติมเราจะขอใช้พื้นที่ป่าในเขตอบต.ยางคำ ใช้พื้นที่ เท่าไทร โครงการเริ่มจากตำบลท่าน จะพิจารณาจะขอใช้พื้นที่เท่าไทร เฉพาะในญัตตินี้

นางสาวจีระภัญ นามบุตรดี (นายช่างโยธาชลประทาน) - พื้นที่ป่า ทางชลประทานต้องทำเรื่องไปขอตรวจสอบพื้นที่กับทางป่าไม้ ป่าไม้ถึงจะให้คำตอบได้ว่าเป็นพื้นที่เท่าไทร

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายจำรัส จันท์เสนา(ประธานสภาฯ)

-เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานประชุม ๑๑ เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ไม่มา ๑ (นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯหมู่ ๓ ดอนหม่วย)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘

นายจำรัส จันท์เสนา(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญ นายสัว คำขันธุ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาอบต.

นายสัว คำขันธุ์ (ประธานกรรมการแปรฯ)

- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย

๑. นายสัว คำขันธุ์

เป็นประธานกรรมการฯ

๒. นายสมบัติ เกตุละคร

เป็นกรรมการ

๓. นางสาวณัชชา โมลา

เป็นกรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้

๑. ที่ประชุมสภา อบต.ยางคำ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประธานสภา ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา

๒. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว

๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา)

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นางสาววรารมภ์ บุญญา(เลขานุการสภา) - เรียนประธานสภาฯขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายการ ซึ่งมีได้เป็นรายการที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ตั้งเงินกุ๋ ดอกเบี้ยเงินกุ๋ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก



นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - สรุปเนื่องจากคณะกรรมการแปรรูปได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และ คณะกรรมการแปรรูปได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ ประธานสภา ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ แปรรูป ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบ กับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลยงคำ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นายก อบต.เสนอ โดยไม่ มีการแปรญัตติใดๆ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่มา ๑ ( นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯหมู่ ๓ ตอนหม่วย)

๔.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย

นางสาววารภรณ์ บุญญา(เลขานุการสภา) - เรียนประธานสภาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) -เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ ตราเป็นข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลยงคำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่มา ๑ ( นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯหมู่ ๓ ตอนหม่วย)

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่มา ๑

และขอพักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ ก่อสร้างระบบ จัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และอบต.ยงคำ เชิญท่าน นายฯที่เสนอญัตติได้ชี้แจง

นายสายสมุท สหุณิล (นายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้าง ระบบจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิต พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ดังนี้ข้าพเจ้า นายสายสมุท สหุณิล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลยงคำ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานบริหารสาธารณะ และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ได้เชิญนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๘ อำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำ (MOU) กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่โซนใต้ประกอบด้วยอำเภอเกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน ปทุมรัตน์ เมืองสรวง สุวรรณภูมิ พนมไพร โพนทราย และอำเภอหนองฮี โดยมีเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพหลัก และตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ที่ รอ ๕๓๔๐๔/ว ๑๐๒๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย นั้น

#### เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๘๐๕ ที่กำหนดให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต้องผ่านสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิก จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องขยะ

นายจรัส จันทรเสนา(ประธานสภา)

- เชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือซักถามเชิญท่านสมบัติ

นายสมบัติ เกตุละคร(สมาชิกหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก)

-เรียนท่านประธานสภา ขออภิปราย ตอนที่ผมเป็นประชาชนยังไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯเคยเข้ามาสภาแห่งนี้ เคยติดฝ่ายบริหาร คนในองค์กร แต่เวลาเข้ามาเป็นสมาชิกฯ การทำงานเรื่องขยะ จะเข้า ๔ ปี เรื่องขยะเรายังไม่ก้าวไปถึงไหนตามหมู่บ้าน เราก็มียกข้อบัญญัติที่เราตั้งไป เราจะจ้างคนเก็บขยะ ผากบริหารให้รับจ้างคนเก็บขยะ ที่เราทำMOU ที่ทำกับเทศบาลตำบลโพนทรายแล้วในปีสุดท้ายอยากเห็นขยะหมดไปจากท้องถิ่นเรา ตามถนนริมป่าเต็มไปหมด และตอนแรกเรื่องขยะ ๘ อำเภอ นึกว่าดำเนินการได้แล้ว ดูตามข่าวก็ถูกยกเลิกไป ถ้าเริ่มต้นใหม่ก็ดีใจถึงจะช้าแต่มีการดำเนินการต่อ

นายจรัส จันทรเสนา(ประธานสภา)

- มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่มา ๑ (นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกหมู่ ๓ ตอนหม่วย)

นายจรัส จันทรเสนา(ประธานสภา)

- ต่อไป ข้อ ๕.๒ ขอความเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการคั่นกั้นน้ำส่วนขยาย อำเภอ ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งท่านนายกฯได้เสนอญัตติ เชิญท่านนายกฯ

นายสายสมุทฺร สหุณิล (นายกฯ) – เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้า นายสายสมุทฺร สหุณิล นายองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ พิจารณาเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการคั่นกั้นน้ำส่วนขยายอำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔

#### หลักการ

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ หมวด ๕ การแผ้วถางป่า มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง หรือเผาป่า หรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๙๔๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔

#### เหตุผล

ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน แจ้งว่ามีแผนงานก่อสร้างโครงการคั่นกั้นน้ำส่วนขยาย อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ทราย และตำบลยางคำ อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย แจ้งความประสงค์ขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการคั่นกั้นน้ำส่วนขยาย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำเพื่อพิจารณาต่อไป

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - ให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณา ซึ่งช่วงเช้าในวาระแจ้งให้ทราบเจ้าหน้าที่จากชลประทานได้มาชี้แจงให้รับทราบแล้วเพราะท่านติดภารกิจ ท่านก็สอบถามไปบ้างแล้ว ยังมีท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก

นายสมบัติ เกตุละคร(สมาชิกฯหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก) –เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเรื่องที่ผ่านมา เป็นวาระการประชุมเป็นกฎหมาย เรื่องงบประมาณ ตามที่เราฟังรายละเอียดแต่ละปีดูไม่ค่อยออก เจอเรื่องช่วงเวลาออกไปสำรวจไม่เคยไปถามประชาชนท้องที่การไหลของน้ำ เลยสร้างปัญหา ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วมาสร้างปัญหาให้พี่น้องจะแก้ไขลำบาก งบประมาณผูกพันเขาสามปี ๖๘/๖๙/๗๐ เราไม่รู้รายละเอียด หากมีปัญหาเราต้องได้แก้ไข สมาชิกหรือผู้บริหารข้างหน้า

นายสังเวียน ขำเนตร (รองนายกฯ) – เรียนท่านประธานสภาฯ เราก็สอบถามไปแล้ว ที่เสนอ ผากเอาไว้สภาเราก็ได้ยินเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ อยากให้มีประชาชนไปดูร่วมกัน เพราะเราอยู่ในพื้นที่ จะรู้ว่าไหนเป็นแ่ง เป็นลำห้วย ลำคลอง การที่เขาออกมาแต่ละครั้ง ผู้นำเราไม่ค่อยสนใจ ทำไมต้องมีคั่นกั้นน้ำ เกิดจากเขื่อนฯบิบน้ำเข้าคลอง พอระบาย

ไม่ทันก็แตกไปทั่วสารทิศ ปัญหาฝั่งทางโพนทรายแตกต่างจากฝั่ง รัตนบุรี ทางรัตนบุรีเรียกว่า ไม้ไผ่หมู่บ้าน ทำที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ของเราติดเอกสารสิทธิ์ การยินยอมไม่ทราบว่าจะทำอะไร คนในพื้นที่จะต้องรับทราบและสะท้อนสภาพปัญหาเราเอง เวลาที่มีโครงการเข้ามาอยากให้เราเอาใจใส่

นายสายสมุทธร สหุณิล (นายกฯ)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ปี ๖๘ ยังไม่กระทบเรามากเพราะเป็นแผนงบประมาณต่อเนื่อง ดูจากเอกสารเป็นคำยินยอมของราษฎร กรณี นางบูน ศรีสนาม โดยไม่มีเงื่อนไข อยากให้พวกเราเรอบคอบ เวลาประชาคมทุกคนต้องให้ความสำคัญสมาชิก ผู้นำ หนังสือยินยอมเป็นการผูกมัด เป็นหลักฐาน

นางกุลหลาบ คำदान(สมาชิกฯหมู่ ๕ ท่างาม) -เรียนท่านประธานฯ ทางกรมชลประทานเขามาขอสร้าง แต่เขาไม่ได้สร้างที่มีโฉนด จะนอกโฉนด ถ้าเอาที่มีโฉนดมันจะมีการเวนคืนค่าใช้จ่ายมาก

นายดาว บุญแก้ว(สมาชิกฯหมู่ ๖) - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่นายกฯได้อ่านเอกสารที่ชาวบ้านเขายินยอม เขา ตัดลำน้ำมูล มันพังมาที่นาเขา เขาต้องการทำคูขึ้นไม่ให้น้ำพัง

นายชาติ ศรีคำมี(รองปลัดฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากญัตตินี้ท่านนายกฯได้มอบหมายให้กองช่างประสานกับชลประทานตามหนังสือที่แจ้งมาเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เมื่อเข้าเราได้สอบถามรายละเอียดการจัดทำโครงการ แต่เราไม่ได้ถามว่าจะใช้พื้นที่และระยะทางเท่าไร เขายังไม่ทราบ ตามพรบ.ฯป่าไม้ พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นสภาพเป็นป่า การที่หน่วยงานจะใช้ต้องขอ ชลประทานจึงขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อให้สภาฯเห็นชอบ ได้แล้ว นำรายงานประชุมไปประสานที่ป่าไม้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ที่เขาชี้แจงยังไม่ถึง แต่เขามีแผนการก่อสร้างถึงปี ๖๙ เบื้องต้นขอความเห็นชอบก่อน ท่างามทำหนังสือมาและนายกประสานไปยังกรมโยธาฯ แต่ความเป็นความรับผิดชอบของชลประทาน

นายจรัส จันท์เสนา(ประธานสภาฯ) - การก่อสร้างของชลประทานต้องมีหนังสือยินยอมก่อนเขาถึงจะสร้างได้ เพราะเขาเคยเจอปัญหาที่ราษฎรไม่ยินยอม หากไม่ยินยอมเขาก็ไม่ทราบ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอความเห็นชอบให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการคันกั้นน้ำส่วนขยาย อำเภอราศีไสล จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอพวนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่มา ๑ (นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯหมู่ ๓ ดอนหม่วย)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายจรัส จันท์เสนา(ประธานสภาฯ) - ท่านสมาชิกฯมีเรื่องอื่นๆหรือไม่ เชิญท่านดาว

นายดาว บุญแก้ว(สมาชิกฯหมู่ ๖) - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากวันที่ ๒๑ ที่ผ่านมามีการประชุมสถานีสูบน้ำทั้ง ๕ สถานี มีปัญหาสถานีดอนสำราญต่อเนื่องมา อยากสอบถาม กรรมการเขาฝากถามอยากทราบรายละเอียดชัดเจนของพนักงานสูบน้ำ ผมได้ไปติดตามเอาใบเสร็จที่หายที่ไปซื้อเบรกเกอร์ของสถานีดอนสำราญ อยากหาหรือหัวหน้าของพนักงานสูบน้ำว่าได้เบรกเกอร์มาแล้ว มันเกิดปัญหา ว่าคณะกรรมการมีหน้าที่อะไรบ้าง

นางสาววราภรณ์ บุญญา (ปลัดอบต.) - เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องสถานีสูบน้ำระบบสร้างให้ดีแล้ว เหลือแต่ผู้ปฏิบัติ อันไหนที่ขัดข้องอันไหนที่ล่าช้าเราก็แก้ไขปัญหา เราก็ลดขั้นตอนเพื่อให้คณะกรรมการไปบริหารจัดการ ในเรื่องค่าธรรมเนียม คณะกรรมการมีหน้าที่อะไรก็ตามคำสั่งและข้อบังคับสถานีสูบน้ำ การไปซื้อเบรกเกอร์หรือสิ่งของต่างๆเป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการฯและพนักงานสูบน้ำ ที่ให้ท่านไปบริหารจัดการที่เงินค่าธรรมเนียม และทำตามขั้นตอน ได้พูดบ่อยมาก ท่านก็ทำรายรับรายจ่าย ก็รายงานท่านนายกมา พนักงานสูบน้ำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานสูบน้ำแต่ละสถานีเป็นยังไง ปฏิบัติตาม ข้อบังคับหรือไม่ ทำตามหน้าที่หรือไม่ ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารของ คณะกรรมการบริหารฯ ว่าปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ แต่ละสถานีมีการค้างชำระค่า ไฟ วิธีการไม่จ่ายก็ไม่ปล่อยน้ำ คนที่ค้างก็มีอันจะจริง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ มีการ ประชุมหรือไม่ก่อนจะทำอะไร

นายดาว บุญแก้ว(สมาชิกสภาหมู่ ๒) - เรียนท่านประธานสภา เรื่องการซื้อเบรกเกอร์พนักงานสูบน้ำไปซื้อตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เอาเงินเก็บค่าน้ำไปซื้อ ถ้ามหาใบเสร็จจ่าย ปัญหาสูบน้ำทำ ยังไง มาลงเวลาทุกวันหรือไม่ กรรมการเขาถาม ไปซื้อของได้คุยกันหรือไม่ การไปซื้อ เบรกเกอร์ไม่ได้คุยกับกรรมการแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน กรรมการมี สิทธิ์อะไรหรือไม่กับพนักงานสูบน้ำ การเก็บเงินได้มีหนังสือแจ้งหรือไม่ มันเก็บยาก อยากให้เน้นพนักงานสูบน้ำ อยากให้มาเคลียเบิก จะได้รับสูบน้ำ

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - แจ้งท่านดาว วันที่เบรกเกอร์ใหม่พนักงานสูบน้ำได้มาปรึกษาผมพาให้ไป ปรึกษาท่านผมเป็นแค่กรรมการ ท่านบอกว่า ท่านเคยไหมคือกัน ๓๐๐๐๐ บาท ถ้าจะ ไปเบิกเงินธนาคารก็เป็นวันเสาร์ ถ้าจะมาทำเรื่อง กลัวช้า เลยว่าวิธีที่เร็ว พี่น้องกำลัง ต้องการน้ำ ข้างกำลังตั้งท้อง ถ้าขาดไปสามสี่วัน ชาวบ้านจะเดือดร้อน เรื่องเบรกเกอร์ กำชับกับพนักงานสูบน้ำไปซื้อให้ได้ใบเสร็จมา แต่ทำหายเขาบอกแบบนั้น เชิญท่าน ดาว

นายดาว บุญแก้ว(สมาชิกสภาหมู่ ๒) - เรียนท่านประธานสภา พนักงานสูบน้ำไปซื้อมาก็เอามาให้กรรมการเขนต์ แต่ไม่แนบใบเสร็จมา จะขอเบิก ๒๒,๐๐๐ บาท บอกทุกอย่าง แต่ไม่ทำอะไรเลย ไป ซื้อมาตะเดือนมีนาคม ทำอะไรไม่ได้เพราะใบเสร็จหาย แต่อยากให้ท่านอยู่ใกล้ เวลา กรรมการเขาบอก ให้ทำตามเขาด้วยจะไม่ได้ช้า พี่น้องต้องการน้ำ เงินก็ไม่มีจ่ายค่าไฟ ผากท่านประธานฯให้บอกหลานด้วย

นายสายสมุทร สหนิล (นายกฯ) - เรียนท่านประธานสภา เงินหลวง เงินกลางสถานีสูบน้ำ กรรมการบริหาร ดอนสำราญก็มีเงิน ๗-๘ หมื่น มีเงินการซื้อเบรกเกอร์ไม่ใช่เรื่องยากประสานงานกัน วันเดียวก็ซื้อได้และเบิกเงินไปซื้อก็ค่อยรายงานขึ้นมาเป็นอำนาจของกรรมการอยู่แล้ว ใบเสร็จ ต้องมีเพราะเป็นเงินหลวง หายก็ต้องไปขอที่ไปซื้อ ให้เขาทำให้ ใบเสร็จเป็น หลักฐาน คิดว่าไม่สำคัญ งานมันก็เดินไม่ได้ ไปซื้อของต้องมีใบเสร็จ หน้าที่ของ คณะกรรมการก็ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละสถานี เรามอบอำนาจไปให้กรรมการ จัดการแล้ว การดูแลรักษา ก็ประชุมกัน แต่ละสถานีใช้เงินบริหาร อย่าให้เกิดปัญหา เรื่องเงิน

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีกผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

(ลงชื่อ) วราภรณ์ บุญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาววราภรณ์ บุญญา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

(ลงชื่อ) บัวผัน ศรีไหม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางบัวผัน ศรีไหม )

(ลงชื่อ) กุหลาบ คำदान คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางกุหลาบ คำदान )

(ลงชื่อ) รุ่งนภา คำนวนวัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางรุ่งนภา คำนวนวัน )

(ลงชื่อ) จำรัส จันทร์เสนา ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายจำรัส จันทร์เสนา )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ